



คำสั่งศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
ที่ ๐๓๗/๒๕๖๗

เรื่อง กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบงานให้บริการสถานพยาบาลและการใช้งานระบบ Biz Portal
ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๑

ด้วยศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการให้บริการผ่านระบบการให้บริการภาครัฐแบบเปิดเสรีทางอิเล็กทรอนิกส์ Biz Portal ในเขตสุขภาพที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวมีการบริหารจัดการที่ดี บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับนโยบายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในการให้บริการยื่นขออนุญาตงานบริการสถานพยาบาลในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๑ ผ่านระบบ Biz Portal (URL : <https://bizportal.go.th>) และเพื่อให้การปฏิบัติราชการของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จึงกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ดังนี้

๑. นายณฤต อ่วมสุข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ เป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการวางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ติดตามประเมินผลในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ควบคุมการดำเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

๒. นายพีรวัส สักแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

ปฏิบัติงานตรวจสอบ จัดทำ วิเคราะห์ รายงาน ติดตาม ประเมินผล ให้คำปรึกษา แนะนำ ข้อมูลทางวิชาการตามภารกิจคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ในงานบริการสถานพยาบาล ภาคเอกชน ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๑ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

๓. นางสาวกมลพร พันหล่อ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

ปฏิบัติงานตรวจสอบ จัดทำ วิเคราะห์ รายงาน ติดตาม ประเมินผล ให้คำปรึกษา แนะนำ ข้อมูลทางเทคนิคการใช้งานระบบ Biz Portal ในงานบริการสถานพยาบาล ภาคเอกชน ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๑ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

ให้ผู้ได้รับหมายหมายหน้าที่ถือปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัด อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ทราบโดยทันที

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายณฤต อ่วมสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑